

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Apax Holdings) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở Giao dịch.

- Căn cứ Công văn số 2247/SGDCKHCM-NY của Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh về việc yêu cầu giải trình thông tin trên Báo chí về các nội dung liên quan hoạt động kinh doanh, lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings và các công ty liên quan như báo chí đã đề cập;
- Căn cứ quá trình rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin trên báo chí của Apax Holdings.

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings xin giải trình các thông tin trên báo chí như sau:

1. Một số các thông tin được nêu liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings, báo chí đưa tin ông Nguyễn Ngọc Thủy sang định cư Châu Âu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings xác định thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy đã hoàn tất thủ tục định cư ở Châu Âu là **không chính xác** và hiện tại vẫn đang ở Việt Nam nỗ lực khắc phục tình hình kinh doanh của công ty.

2. Liên quan đến việc các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup... trên Báo chí ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình quản trị của Công ty Apax Holdings.

Apax Holdings là một đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, vì vậy với những thông tin tiêu cực vừa qua trên truyền thông có ảnh hưởng lớn trực tiếp tới thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh của Apax Holdings nói chung và trực tiếp ảnh hưởng tới các công ty con nói riêng. Đồng thời cũng ảnh hưởng tới công tác quan hệ cổ đông và khiến giá cổ phiếu IBC trên sàn bị giảm mạnh.

Chúng tôi đang khắc phục xử lý bằng việc thông tin tới cổ đông, khách hàng ... bác bỏ những tin đồn thất thiệt. Chia sẻ với cổ đông, khách hàng và cộng đồng về các hoạt động tái cấu trúc của hệ thống cũng như các chiến lược kinh doanh trong thời gian tới.

Về phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục chỉ là công ty liên kết với Apax Holdings nên cơ bản chúng tôi không bị ảnh hưởng từ thông tin của đơn vị này.

3. Để làm rõ các thông tin báo chí thời gian qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Apax Holdings – Ông Nguyễn Ngọc Thủy đã có những giải trình trên báo chí chi tiết như sau:

Những ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm về những thông tin tài chính liên quan đến chuỗi Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders (thuộc Công ty CP đầu tư Apax Holdings (IBC)- công ty con của Tập đoàn Giáo dục Egroup và cá nhân ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch của Tập đoàn. Rất nhiều phụ huynh và nhà đầu tư tham gia góp vốn đã lo lắng, bất an trước các tin đồn như thua lỗ, bị cưỡng chế thuế hay thậm chí là lời đồn ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch của Tập đoàn trốn nợ ra nước ngoài...

Để cung cấp thông tin một cách khách quan và làm rõ những nội dung trên, vừa qua Báo VietNamNet đã mời ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch của Tập đoàn Egroup, Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings trong chương trình Đối thoại trực tuyến. Tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch của Tập đoàn Egroup, Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings đã trả lời báo chí về những nội dung sau:

a) Về tin đồn ông Nguyễn Ngọc Thủy đang có kế hoạch đi ra nước ngoài?

Tôi khẳng định đó là những thông tin hoàn toàn không có cơ sở và tôi không bao giờ có suy nghĩ ấy. Trong suốt thời gian vừa qua và trong giai đoạn xảy ra tin đồn, ngày nào tôi cũng lên văn phòng làm việc, gặp mặt cổ đông và tới các tỉnh làm việc với các phụ huynh tại các trung tâm vì chúng tôi đang tập trung thực hiện kế hoạch tái cấu trúc hệ thống.

Tôi khá ngạc nhiên những cũng không bất ngờ, tôi cũng đang tập trung để phục hồi lại hoạt động kinh doanh nên cũng ít xuất hiện trên truyền thông nên khiến nhiều người hoang mang.

Tôi khẳng định một lần nữa là tôi chưa bao giờ có ý định rời khỏi Việt Nam.

b) Tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn giáo dục Egroup và hoạt động của chuỗi Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders của công ty Apax Holdings trong giai đoạn trước và sau dịch Covid-19.

Trong giai đoạn 4 năm đầu, với thế mạnh về công nghệ và phát triển chuỗi, chúng tôi tập trung vào độ phủ và mở rộng quy mô trên toàn quốc với gần 130 trung tâm tại hơn 30 tỉnh thành, đặc biệt chúng tôi phát triển nóng vào năm 2019 với mục tiêu độ phủ 50% tỉnh, thành trên cả nước. Theo kế hoạch sau 5 năm chúng tôi sẽ có 'trạm nghỉ' để kiện toàn hệ thống và tập trung nâng cao chất lượng và chương trình. Đồng thời, chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch cơ cấu lại tài chính với mục đích giảm chi phí vay. Thay vì dựa vào vốn vay, chuyển sang cấu trúc tài chính gọi vốn và dự kiến năm 2020 sẽ làm việc với các Quỹ đầu tư và gọi vốn.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng nổ và kế hoạch đó đã bị thay đổi. Đầu năm 2020 khi dịch Covid mới bùng phát, Apax Leaders chúng tôi đã có chương trình học miễn phí học online trong hơn 6 tháng không chỉ dành cho các học viên Apax mà cho tất cả học sinh trong độ tuổi, mỗi tháng chi phí hoạt động của chuỗi là khoảng hơn 100 tỷ đồng, doanh nghiệp tổn thất gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi phải đầu tư duy trì đồng thời song song 2 hệ thống online và offline.

Khi dịch kéo dài gần 1 năm với số lượng gần 70.000 học viên trên toàn quốc, chúng tôi bắt buộc phải đầu tư nền tảng công nghệ với chi phí rất lớn lên đến vài triệu đô. Chúng tôi đã có kế hoạch để duy trì hình thức học online nếu dịch kéo dài trong 2 năm hoặc lâu hơn thế nữa. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch để đưa chương trình đào tạo tiếng Anh online ra thị trường quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ.

Song song bên cạnh đó, chúng tôi vẫn phải bắt buộc duy trì hệ thống các trung tâm offline và chi trả toàn bộ các khoản chi phí mặt bằng, dịch vụ, vận hành... dù trung tâm không hoạt động để sẵn sàng đón học sinh qua trở lại bất cứ lúc nào vì diễn biến phức tạp của dịch thời điểm ấy. Do đó, các trung tâm dạy tiếng Anh làm chúng tôi rất khó khăn. Mặc dù đã lường trước rủi ro nhưng Covid-19 kéo dài hơn dự kiến khiến các kế hoạch bị vỡ và xảy ra khủng hoảng như hiện nay. Việc hệ thống của chúng tôi bị đóng cửa gần như hoàn toàn trong 2 năm vô hình chung đã gây cho chúng tôi những áp lực tài chính nặng nề.

c) Nhiều phụ huynh lo lắng vì đã đóng tiền nhưng không được cung cấp dịch vụ như cam kết và đang lên tiếng đòi lại học phí?

Chúng tôi xin lỗi các bậc phụ huynh về việc này. Với nguồn lực tài chính hiện nay, chúng tôi muốn dồn tập trung cho việc tái cấu trúc, tái khai trương để mở lại các hoạt động của trung tâm. Chậm nhất đến hết tháng 3/2023, chúng tôi sẽ mở cửa tất cả các trung tâm và nâng cấp giải pháp học tập như trước dịch hoặc tốt hơn trước dịch. Quan trọng nhất của chúng tôi hiện nay là làm sao để đưa hệ thống Apax Leaders sớm hoạt động ổn định, chất lượng trở lại.

Với những phụ huynh không thể tiếp tục đồng hành, Chúng tôi đang đề xuất với các phụ huynh là cho chúng tôi chuyển thành các hợp đồng vay, có lãi suất như ngân hàng và trả dần sau giai đoạn tái cấu trúc.

d) Về những bức xúc và phản ánh của các nhà đầu tư đã tham gia góp vốn vào hệ thống của Tập đoàn Egroup?



Trước đây, chúng tôi có kế hoạch sẽ niêm yết Egroup lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, sau đó do điều kiện chưa phù hợp, chúng tôi có bán cổ phần để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Chúng tôi có cam kết sẽ định giá và mua lại khoản đầu tư đó hàng năm. Trước dịch, chúng tôi đã làm rất tốt việc này và xây dựng được uy tín với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi dịch xảy ra, chúng tôi gặp phải vấn đề bị đứt gãy về dòng tiền nên hiện tại chưa thể thực hiện được cam kết với nhà đầu tư, chúng tôi rất xin lỗi các nhà đầu tư.

Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tìm các Quỹ đầu tư, các đơn vị giáo dục trong và ngoài nước để đồng hành đi cùng, hồi phục và phát triển. Đây là cách tốt nhất để có chúng tôi có tiềm lực thực hiện trách nhiệm với các nhà đầu tư.

e) *Về tình trạng nợ lương nhiều tháng đối với nhân viên?*

Trước dịch, chúng tôi luôn đảm bảo chế độ cho các CBNV rất tốt. Khi cuộc khủng hoảng xảy ra, chúng tôi cũng không hề có ý định cắt giảm % lương của CBNV, nhưng sau đó chúng tôi hoàn toàn bị động. Ban đầu chúng tôi cứ bị siết dần và đến lúc chúng tôi thực sự không thể chi trả được các khoản chi phí, đặc biệt là chạm tới vấn đề tiền lương, đến cuộc sống của cán bộ công nhân viên. Đây là điều tôi rất đau xót. Tôi mong các cán bộ nhân viên, những người đang làm việc và đã nghỉ việc cho tôi gửi một lời xin lỗi. Chúng tôi đang nỗ lực để sớm vượt qua khủng hoảng, khó khăn. Cá nhân tôi và ban lãnh đạo công ty sẽ hoàn trả tất cả những khoản thu nhập và lương của mọi người.

f) *Kế hoạch cụ thể để có thể vừa duy trì hệ thống hiệu quả như trước, vừa trả được các nhà đầu tư cũng như đảm bảo quyền lợi cho các phụ huynh học sinh?*

Chúng tôi sẽ tập trung vào các mảng lõi, đó là giáo dục. Chúng tôi có hệ thống tiếng Anh, hệ thống mầm non với thương hiệu lớn nhất là Apex Leaders, Steame Garten... Sắp tới, *Chúng tôi sẽ* gọi vốn từ các Quỹ đầu tư để giảm vốn vay, tăng vốn chủ sở hữu. Thứ hai, hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư có thể mở trung tâm và chúng tôi tham gia vận hành. Như vậy, chúng tôi vẫn duy trì được đà tăng trưởng mà không phải dồn nguồn lực tài chính cho việc mở rộng đó. Nếu tôi được trao cơ hội và cho thời gian, tôi sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề đang gặp phải.

g) *Có phải Egroup đầu tư dàn trải vào bất động sản nên mới khiến kế hoạch kinh doanh lõi giáo dục bị ảnh hưởng?*

Tập đoàn Egroup không đầu tư vào bất động sản, chúng tôi chỉ tập trung vào giáo dục. Tuy nhiên, sau quá trình hoạt động, chúng tôi nhận thấy chi phí thuê mặt bằng rất lớn, thậm chí cao hơn cả lãi vay nên chúng tôi hợp tác thành lập công ty hạ tầng giáo dục, bản chất là bất động sản phục vụ cho giáo dục.

Cần lượng vốn như thế nào và trong vòng bao lâu đưa Apex Leaders quay trở lại như xưa?

Chúng tôi đã bị đóng cửa mất 2 năm vì Covid-19 nên bây giờ khoảng cần 2-3 năm để thực sự phục hồi quay lại như thời kỳ trước đại dịch. Nếu có Quỹ đầu tư lớn đi cùng thì câu chuyện của chúng tôi có thể sẽ khác.

Nếu trong trường hợp không được như mong muốn và kỳ vọng thì sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào?

Chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Tất cả các việc chúng tôi làm, chúng tôi cam kết thì chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu chúng tôi làm sai và gây ra hậu quả với khách hàng.

Lúc này, mong mỗi nhất của tôi là nhận được sự bao dung, sự chia sẻ của tất cả các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Chúng tôi nợ các phụ huynh một môi trường học tập như đã cam kết và vốn có trước đại dịch. Chúng tôi mong mỗi tất cả mọi người hãy giúp tôi, cho tôi cơ hội thực hiện được cam kết của mình.

010
ÔNG T
IẢN Đ
HOLD
PHỐ

Trên đây là toàn bộ nội dung giải trình của Công ty chúng tôi về các thông tin trên Báo chí thời gian qua, Chúng tôi cam đoan toàn bộ nội dung trình bày là đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Sở.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN NGỌC THÙY

5824156
Y
UTU
NGS
HÀ NỘI